

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ Y TẾ

Số: 1250/SYT-HNYD

V/v quản lý cán bộ, công chức,
viên chức hành nghề y, dược
tư nhân ngoài giờ hành chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Y tế trong ngành.

Trong những năm gần đây, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, hình thức hoạt động đa dạng, thu hút được đa số cán bộ y tế đã nghỉ chế độ BHXH và một số cán bộ y tế tại các đơn vị Y tế trong ngành làm việc ngoài giờ hành chính. Nhiều cơ sở đã ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám và điều trị, cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng cho cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập.

Hiện nay số lượng cán bộ y tế đang công tác tại các đơn vị y tế trong toàn ngành, đăng ký hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ hành chính tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên qua các đợt kiểm tra, giám sát thấy vẫn còn một số cán bộ y tế khi hành nghề vi phạm các quy định của pháp luật như: Đăng ký hành nghề ngoài giờ nhưng cơ sở vẫn mở cửa và hoạt động trong giờ hành chính; quảng cáo, hoạt động quá phạm vi chuyên môn cho phép; vẫn còn hiện tượng cho thuê, mượn hoặc thuê, mượn chứng chỉ để hành nghề, sử dụng cán bộ làm việc tại cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không có chứng chỉ hành nghề; không công khai tên người hành nghề, thời gian hoạt động; chưa niêm yết đầy đủ giá dịch vụ; sắp xếp thuốc tại cơ sở bán lẻ còn lộn xộn, chưa theo dạng, nhóm, thực phẩm chức năng vẫn còn để lẫn với thuốc; tình trạng người phụ trách chuyên môn tại các cơ sở vắng mặt khi cơ sở hoạt động vẫn còn; việc cập nhật theo dõi nhiệt độ, độ ẩm hàng ngày ở nhiều cơ sở chưa thường xuyên; vẫn còn tình trạng thuốc kém chất lượng, thuốc quá hạn sử dụng lưu hành tại cơ sở....

Để tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế có tham gia hoạt động hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ hành chính, hiện đang công tác tại các đơn vị y tế trong toàn ngành, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đăng ký hành nghề y, dược tư nhân hoạt động ngoài giờ hành chính phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị về loại hình đăng ký hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian đăng ký hành nghề và địa điểm hành nghề đã được Sở Y tế phê duyệt kèm theo giấy phép hoạt động,

2. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình có tham gia hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính ký cam kết với thủ trưởng đơn vị, phải chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đơn vị giao, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề y, được tư nhân. Đặc biệt nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị cho thuê, cho mượn hoặc đi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề được để hành nghề y, được tư nhân. Đề nghị đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các nội dung đã cam kết.

Nhận được công văn này Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Quản lý hành nghề y, được tư nhân) trước ngày 05/7/2017. /

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Các phòng TTr, QLD, NVY (biết và PH);
- Lưu: VP, HNYDTN (Thu).

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Hùng